

ĐOÀN KIỂM TRA CỦA BỘ CÔNG AN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 9/12, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 tại Công an tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Năm 2019, Công an tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, qua đó giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị độc lập, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đã tiếp nhận 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khiếu tố, tỷ lệ giải quyết đều đạt

ở mức cao, không phát hiện tình trạng bức cung, nhục hình. Các vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm 8,76% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, trọng án đạt 100%. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, năm 2019 đã nắm thứ bảy liên tiếp Thái Bình không để xảy ra đột pháo nổ và thả đèn trời trong dịp tết Nguyên đán. Chất lượng công tác tham mưu, xây dựng Đảng, thanh tra, xây dựng lực lượng và hậu cần có nhiều đổi mới, phục vụ kịp thời công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tuy nhiên, trên một số lĩnh vực công tác cũng còn những khó khăn, hạn chế; việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình có nơi, có lúc chưa kịp thời.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Công an tỉnh Thái Bình; đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, Công an tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong tình đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả; đã triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, bóc gỡ nhiều đường dây

buôn bán ma túy. Chủ động phối hợp với các ngành trong khối Nội chính giải quyết các vụ việc phức tạp, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, lọt người, lọt tội. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, trong đó đã làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý nhân khẩu. Công an tỉnh Thái Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Công an về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt, đã thực hiện hiệu quả đề án đưa công an chính quy xuống cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã có 76 xã có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Bộ Công an tiếp tục quan tâm đến Công an tỉnh Thái Bình, giúp

địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả Công an tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua. Để làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian tới, đồng chí đề nghị lực lượng Công an tỉnh Thái Bình cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội; xây dựng thể trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa bàn, khu dân cư, hộ trợ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trước mắt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm và tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

NGUYỄN TÙNG

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 9/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư và huyện Hưng Hà. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được luân chuyển đến nhận công tác tại Huyện ủy Vũ Thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy.

chức Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh được luân chuyển đến nhận công tác tại Huyện ủy Hưng Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn và đồng chí Nguyễn Văn Huy, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong rằng trên cương vị công tác mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh

nghiệm trong quá trình công tác trước đây, cầu thị, học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền hai huyện Vũ Thư và Hưng Hà lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền hai huyện tạo điều kiện giúp đỡ để hai đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ

động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn và đồng chí Nguyễn Văn Huy hứa trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xây dựng huyện Vũ Thư và huyện Hưng Hà ngày càng phát triển.

ĐÀO QUYÊN

KHAI TRƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

với người dân và doanh nghiệp như: chỉ cần vào duy nhất một địa chỉ để có thể theo dõi, tra cứu, thực hiện tất cả các dịch vụ công trên toàn quốc; các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính này được công nhận tính pháp lý và tái sử dụng để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ, chi phí thủ tục hiện thủ tục hành chính; được quyền giám sát, đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, gửi các phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền; được hỗ trợ nhiều tiện ích (đăng nhập một lần, thanh toán phí/lệ phí dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ tự động, tổng đài hỗ trợ...); được cung cấp các tiện ích về tra cứu thông tin và thanh toán thuế, tiền điện trực tuyến, thông tin về giáo dục, y tế, lái xe... Đối với các bộ, ngành, địa phương,

việc thực hiện Cổng DVCQG sẽ được sử dụng các nền tảng dùng chung mà không cần phải đầu tư lại như xác thực định danh (SSO), thanh toán trực tuyến, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...; đồng thời, chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ. Tại thời điểm khai trương, Cổng DVCQG sẽ cung cấp 5 dịch vụ công tại 63 tỉnh, thành phố gồm: đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế, cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đăng ký khuyến mại, nộp thuế điện tử với doanh nghiệp, khai bổ sung hồ sơ hải quan, hủy tờ khai hải quan, cấp mới điện hạ áp và trung áp, thanh toán tiền điện, thông báo hoạt động khuyến mại. Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 sẽ cung cấp thêm

một số dịch vụ công khác như: đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế (Thành phố Hồ Chí Minh), đăng ký khai sinh (Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng)... Đối với Thái Bình, để kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng DVCQG, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viễn thông Thái Bình và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh rà soát, hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính, thực hiện công bố hơn 1.400 thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện trên Cổng DVCQG; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để sẵn sàng cho việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG.

Phát biểu tại đại hội lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việc xây dựng Cổng DVCQG có vai trò hết sức quan

trọng trong việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, là kênh giao tiếp điện tử giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Do vậy, để Cổng DVCQG đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được dựa vào Cổng DVCQG mà lơ là lỏng lẻo việc cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương mình; quá trình thực hiện xử lý các thủ tục hành chính cần phải được liên thông giữa các đơn vị trong nội bộ, thậm chí giữa các cơ quan liên bộ, ngành; các thông tin liên quan đến người dân và doanh nghiệp phải được chia sẻ trong nội bộ các cơ quan nhà nước; có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng Cổng DVCQG từ đó tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đẩy nhanh xây dựng khung pháp lý để việc thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến

đạt hiệu quả cao; bảo đảm sự ổn định, thông suốt của cả hệ thống dịch vụ công, phát triển hạ tầng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng cho cả hệ thống. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá lại các quy định về thành phần hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, trên cơ sở đó đưa ra hệ thống thống nhất các cơ sở dữ liệu cần thiết phải xây dựng để thực hiện kết nối liên thông.

Ngay sau khi thực hiện nghi lễ khai trương Cổng DVCQG, đại diện doanh nghiệp và nhân dân tại các điểm cầu Quảng Ninh, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội đã trải nghiệm thực tế các dịch vụ trên Cổng DVCQG; đại diện các bộ, ngành và các địa phương ký cam kết điện tử trong thực hiện Cổng DVCQG.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh; hỗ trợ tài sản là 80% giá trị theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh. Huyện và các địa phương phối hợp với nhà đầu tư hạ tầng KCN Thaco - Thái Bình thực hiện tốt các quy định, quy trình về công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện nay, việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đang gặp vướng mắc do một số người dân có đất ở vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tập trung nằm trong vùng dự án chưa thống nhất

với phương án bồi thường, hỗ trợ về khối lượng, giá trị được bồi thường. Ngoài ra, việc thực hiện giải phóng mặt bằng khu dân cư thôn Lương Cấu, xã An Cầu cũng gặp khó khăn do liên quan đến diện tích giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án KCN Thaco - Thái Bình và đề

xuất một số giải pháp tháo gỡ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị và huyện Quỳnh Phụ, cấp ủy, chính quyền các xã liên quan đến dự án trong thống nhất chỉ đạo thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng; người dân đã đồng thuận với chủ trương của tỉnh về thực hiện dự án KCN Thaco - Thái Bình. Để tháo gỡ những tồn tại, khó khăn hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và huyện Quỳnh Phụ cần tập trung cao độ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là người dân trong vùng dự án; chỉ đạo,

hướng dẫn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án KCN Thaco - Thái Bình. Đối với việc đền bù, hỗ trợ cho 15 hộ chuyển đổi hợp pháp ở vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tập trung, UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân bị thu hồi đất. Tuy nhiên, huyện cần đánh giá, kiểm đếm chính xác, sát thực tế, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật, tránh xảy ra hệ lụy xấu. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện cần khẩn trương thực hiện các bước dẫn trong vùng dự án; chỉ đạo,

phóng mặt bằng toàn bộ diện tích, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư hạ tầng dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch. Đối với việc giao đất tái định cư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Phụ thực hiện ngay việc kiểm đếm chi tiết diện tích của từng hộ, căn kiểm đếm đầy đủ diện tích, tài sản phải đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng làm căn cứ để sớm triển khai các bước tiếp theo. UBND huyện Quỳnh Phụ sớm tổ chức tổng kết, đánh giá công tác triển khai thực hiện dự án KCN Thaco - Thái Bình để rút kinh nghiệm và có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

GẶP MẶT...

(Tiếp theo trang 1)

đất và người Thái Bình tới đông đảo bạn bè trong nước; để nghị các thành viên trong đoàn phát huy truyền thống, mang tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ Thái Bình đến với Đại hội. Mỗi đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động tham gia các diễn đàn, hoạt động tiếp thu tinh thần của Đại hội cùng các cấp bộ đoàn, hội lãnh đạo, dẫn dắt công tác hội, phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển.

THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

cán bộ dôi dư tại các xã sáp nhập để cán bộ yên tâm công tác; đội ngũ cán bộ đoàn sẽ giải quyết như thế nào sau khi sáp nhập các xã; cơ chế, chính sách cho giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện thời gian tới; giải pháp hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em gái, tệ nạn mại dâm trong những năm qua trên địa bàn huyện...

Với từng câu hỏi, ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thái Thụy đã trả lời, giải trình cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại; đồng thời, tiếp thu những ý kiến, đề xuất, giải pháp của cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đối với một số câu hỏi của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng sớm trả lời theo thẩm quyền.

Hầu hết các ý kiến trao đổi, làm rõ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thái Thụy đều đi thẳng vào vấn đề, được các đại biểu đồng tình, đánh giá cao.

25 NHÀ GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức vào năm 2019.

Thông qua hội giảng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy; giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao kỹ năng giảng dạy của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG

Thưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 300 triệu đồng

Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều khen ngợi và ủng hộ thiết thực của người hâm mộ nước nhà.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc ủng hộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đồng thời để động viên, cổ vũ tinh thần của đội tuyển tại trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 vừa diễn ra ngày 8/12/2019, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, nhân hàng Omeli đã gửi công văn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 300 triệu đồng vì thành tích đạt huy chương vàng SEA Games 30.

Ông Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng chia sẻ: Việc trao thưởng sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất, ngay khi có thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước. Là doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo lâu năm tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng mong muốn được đồng hành và ủng hộ các vận động viên, mang lại về vang cho đất nước và khẳng định vị thế của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

TƯ ANH

LỜI CẢM ƠN

Chồng, cha, ông của chúng tôi là Nguyễn Đình Rật, sinh năm 1934. Quê quán: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương. Đảng viên 55 năm tuổi Đảng; nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bình chủng Thông tin liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Do làm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, thân quyến và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng chồng, cha, ông chúng tôi đã tạ thế vào hồi 20 giờ 35 phút ngày 5/12/2019 (tức ngày 10/11 năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 86 tuổi. Lễ truy điệu và an táng vào ngày 8/12/2019 (tức ngày 13/11 năm Kỷ Hợi) tại nghĩa trang nhân dân thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Các cơ quan Trung ương: Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc; Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng tham mưu) Quân đội nhân dân Việt Nam; Ban Kinh tế Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Đảng ủy các cơ quan Trung ương; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công an; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế thành phố Hà Nội; Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa (Hà Nội) Thời báo Tài chính Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công ty Dược Tây Âu...
- Các cơ quan của tỉnh Thái Bình: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ban Nội chính; Ban Dân vận; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Bảo Thái Bình; Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đồng môn lớp 10A+B khóa 1977 - 1980 cấp III Lê Quý Đôn.
- Các cơ quan địa phương: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương; Đảng ủy, UBND, Hội Cựu chiến binh tổ dân phố khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương... cùng các cơ quan, đơn vị gần xa; gia đình thông gia, liên gia; gia đình chú bác, anh em, các cháu nội ngoại, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa, các đồng chí, đồng nghiệp... đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

THAY MẶT TANG QUYÊN
Vợ, các con, cháu đồng cảm tạ!
Con trưởng: Nguyễn Hồng Minh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VIKOR

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Tôn Vikor
- Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khâm, khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0363 843 630 Fax: 0363 848 959
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý, Mã ngành: 2420
- Vốn điều lệ thực góp: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.642.000 cổ phần (Ba triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá khởi điểm: 2.460 đồng/cổ phần (Hai nghìn bốn trăm sáu mươi đồng một cổ phần)
- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
- Tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Tôn Vikor do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

- Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 23/12/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc) tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành
- Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 09h00 ngày 26/12/2019 tại các đại lý đấu giá
- Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:
 - Thời gian: **08h30 ngày 30/12/2019**
 - Địa điểm: **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**
 Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 06/01/2020 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 06/01/2020 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
- Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.hnx.vn; www.shs.com.vn; www.datc.vn; và các Website của các đại lý đấu giá.